

บอกล่าชาวมอ

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม และการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ กำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะหากปล่อยไว้โดยไม่เหลียวแล ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อฐานแรงโดยตรงต่อการดำรงชีวิต และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างแน่นอน ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกหนึ่งแห่งที่ตระหนัก และเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ ประกาศนโยบายสีเขียว และความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

“ฟลุ๊ค” นายธำมรงค์ ดีประดับ นักศึกษาชั้นปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในฐานะประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เล่าว่า ที่ผ่านมามชมรมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และได้มีการตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกำหนดกิจกรรมที่จะส่งเสริมนโยบายสีเขียวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 ได้เพิ่มเส้นทางสำหรับจักรยานเพื่อการปั่นออกกำลังกาย พร้อมจัดให้มีรถจักรยานส่วนกลาง เพื่อบริการบุคลากรตามอาคารต่างๆ ในการติดต่อประสานงาน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเลา และนักศึกษาใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ มทส. ได้เปิดตัวรถโดยสารพลังงานสะอาดที่ใช้ไฟฟ้า ขนาด 25 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน เพื่อบริการรับส่งนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยเป็นรถโดยสารที่ใช้ทดแทนคันเดิมซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันยัง



ถือโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยลดการใช้กล่องโฟม และถุงพลาสติกด้วย เพราะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก พร้อมกันนี้ยังรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าในการใส่สิ่งของต่างๆ และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยด้วย

“ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมามทางชมรมฯ ไม่ได้มุ่งเน้นการทำกิจกรรมที่จับต้องได้ แต่จะเน้นการประชาสัมพันธ์โดยการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปีนี้มีกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนได้ปฏิบัติกัน ก็เชื่อว่า จะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตามผมเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ที่จะปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปไม่ได้ ซึ่งทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน เพื่อให้ มทส. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่สมบูรณ์ที่สุดให้ได้” นายธำมรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

จุดเริ่มต้นในการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย คงจะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ ดังนั้นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ฝีมือมนุษย์เช่นกัน.

มนตรีรัตน์ ศิริปัญจน:
dailynewscampus@gmail.com